

**ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU  
QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI  
BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG  
NGÃI, NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

---

**Quảng Ngãi, Ngày 04 tháng 5 năm 2021**

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XIII  
NHIỆM KỲ 2021-2026**

***(Tại Đơn vị bầu cử số 15, huyện Mộ Đức)***

**Kính thưa quý vị đại biểu!**

**Kính thưa bà con cử tri và nhân dân!**

Tôi tên là **Nguyễn Tấn Đức**, sinh năm 1965;

Quê quán: xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi;

Thường trú: Tổ dân phố 4, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ hiện tại là: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Được sự phân công của tổ chức, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm và được UBMTTQVN tỉnh đồng ý hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là niềm vinh dự rất lớn đối với bản thân tôi. Tôi ý thức rằng đại biểu HĐND do cử tri bầu ra, HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Tôi luôn nhận thức rõ vai trò, vị trí, chức năng của HĐND và trách nhiệm của người đại biểu dân cử đối với Nhân dân.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; tôi sẽ có kế hoạch hành động cụ thể, thu xếp thời gian, công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bản thân tôi nguyện không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

2. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu ra mình, dành thời gian tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri theo qui định. Luôn gần gũi, sâu sát cơ sở, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với các cấp, các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết; đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

3. Tích cực tham gia Cùng với HĐND Tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, ban hành các Nghị quyết, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định, tuân thủ chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tỉnh nhà.

4. Thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND để kịp thời phát hiện kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc được dư luận xã hội quan tâm đúng với nhiệm vụ của người đại biểu.

5. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Trên đây là chương trình hành động của tôi. Bản thân tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ, tin nhiệm của bà con cử tri để tôi có điều kiện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nguyễn Tấn Đức**